

ความเคลื่อนไหวองค์กร 36

13 มิถุนายน 2550

อิริคบอกกล่าว – ส่งไม้ต่อไป

ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต มันช่างเข้าขวนใจให้หาจุดสิ้นสุด วันเวลาเมื่อเมื่องานได้มาถึงจุดสิ้นสุดและถึงเวลาที่จะต้องก้าวไป ในฐานะอาสาสมัครเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ผมได้พยายามหาจุดนี้ให้กับตัวเอง แต่มันช่างเลื่อนลอย ผมได้ขยายเวลาจากครั้งแรกที่จะอยู่เพียงสามเดือน เป็นหกเดือน จากนั้นเป็นสิบเดือน ผมสามารถขยายเวลาได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากงานที่ทำทนายและความรู้สึกที่ผมมีต่อผู้คนบริเวณอันดามันตอนเหนือซึ่งไม่เคยเสื่อมคลาย แล้วมันก็มาถึงซึ่งเวลาที่ผมได้รับรู้ว่ามีได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมสามารถทำได้ เวลาในการส่งต่อได้มาถึงแล้ว

เอ็นเอทีอาร์ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่าสองปี และตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่จะสิ้นสุดลง เราพร้อมที่จะส่งไม้ต่อ กลุ่มหัตถกรรมสินค้ามีสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ชุมชนกำลังจัดการกับโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง และทีมงานภาษาอังกฤษของเราได้จัดการหลักสูตรซึ่งพร้อมส่งต่อให้องค์กรที่ทำงานคล้ายคลึงกัน และในขณะที่ชุมชนก็เข้มแข็งพอที่จะทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน พวกเขายังต้องการการสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง ดังนั้นแม้เอ็นเอทีอาร์จะจากไป แต่อันดามันดิสคัฟเวอรีก็ยังคงรับงานต่อ

ในความเป็นจริงแล้ว จากการทำงานของเอ็นเอทีอาร์และการอบรมของเราที่ผ่านมามายังคงอยู่ต่อไป ชุมชนก็ยังต้องการโอกาสในการใช้ทักษะในการทำงาน อันดามันดิสคัฟเวอรียังคงทำงานด้านการพัฒนาฐานนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนกระทั่งชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง อันดามันดิสคัฟเวอรีจะยังคงทำงานต่อไปในการดูแลโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ของเอ็นเอทีอาร์ รวมทั้งศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านทะเลนอก ทุนการศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา และกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน

ดังนั้นแม้ว่าการประชุมพนักงานที่เอ็นเอทีอาร์จะเริ่มเน้นไปที่งานเลี้ยงปิดเอ็นเอทีอาร์ และการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลาย แต่การทำงานก็ยังคงดำเนินต่อไป และด้วยเหตุผลนี้ที่ทำให้ผมกลับมาหาตัวตนอีกครั้งที่คุระบุรี

รายงานโครงการต่างๆ

ทุนการศึกษา – โฉมหน้าใหม่

นราวุธ “ฟารุต” อินตัน มีรอยยิ้มที่ทำให้ห้องสว่างแจ่มใส ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แห้งสลาย นอกเหนือไปจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคาวาชิชิโรคมแล้ว เด็กชายวัยเจ็ดขวบจากบ้านทะเลนอกได้เสียแม่ไปเมื่อปีที่แล้ว และพ่อของเขาก็ได้ออกจากหมู่บ้านทิ้งไปเพื่อแต่งงานใหม่ ทิ้งให้ฟารุตอยู่ในความดูแลของยาย เขาได้เข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งที่โรงเรียนในหมู่บ้าน ครอบครัวของเขาเกรงว่าเขาจะได้รับการสั่งสอนในเรื่องศาสนาที่แตกต่างออกไปถ้าเขาไปเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ฟารุตเป็นนักเรียนทุนคนสุดท้ายในจำนวน 135 คนที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับทุนการศึกษาของเอ็นเอทีอาร์ในเดือนนี้ และจะได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของสโมสรโรตารีป่าตอง



ท่าบาง — เรือบ้านมอแกนได้ที่อยู่ใหม่



คุณอาจจะยังจำได้ถึงคำบอกเล่าของโบดีใน *ความเคลื่อนไหวองค์กร ฉบับที่ 20* เกี่ยวกับทีมงานถ่ายทำโทรทัศน์ที่ไม่มีคุณธรรม ซึ่งได้ทิ้งให้เรือบ้านมอแกนหรือท่าบางสองลำสุดท้ายของเมืองไทยจมที่ท่าเรือกระบี่ พร้อมกับความหวังของชาวมอแกนที่รอดชีวิตจากสึนามิจำนวน 14 คน หลังจากการกู้เรือและเป็นสัญลักษณ์หน้าศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมกระบี่เป็นเวลามากกว่าปี ท่าบางหนึ่งลำได้ถูกนำไปลอยในทะเลโดยชุมชนชาวมอแกนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมันจะถูกใช้เป็นส่วนวัฒนธรรมลอยน้ำสำหรับให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนและเด็กๆ ชาวมอแกน ซึ่งเราหวังไว้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่หลงเหลืออยู่ แทนที่จะเป็นเช่นการเก็บรักษาเรือในพิพิธภัณฑ์ใน

ฐานะสิ่งที่เหลืออยู่ของวัฒนธรรมยิปซีทะเลจากบุคคลภายนอก ในขณะที่ท่าบางลำนี้ได้ช่วยในการรักษาวัฒนธรรมมอแกนอย่างแท้จริงภายใต้การดูแลของผู้ที่สร้างมันมา

การสอนคอมพิวเตอร์ — แล้วก็ถึงเวลาสิ้นสุด

ในเดือนนี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมกระบี่ก็เงียบสนิท หลังจากเป็นเวลากว่าปีของเสียงที่ดังเพราะการพิมพ์คีย์บอร์ด การคลิกเมาส์ และผู้เรียนที่สนุกสนานในขณะที่พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การสอนคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนได้มาถึงวันสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม โดยผู้เรียนทุกคนต่างได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้น ทั้งเวิร์ด เอกเซล พาวเวอร์พอยต์ อีเมลล์ และอินเทอร์เน็ต ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์ได้ผ่านความยากลำบากและถูกทดสอบ และเป็นโครงการหนึ่งของเอ็นเอทีอาร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง



การสอนภาษาอังกฤษ — การสิ้นสุดเป็นเพียงการเริ่มต้น



เสียงหัวเราะและภาษาที่มีอย่างมากมายที่บ้านทุ่งคาบในเดือนนี้ ช่างเป็นการสิ้นสุดที่ดียิ่งสำหรับการสอนภาษาอังกฤษของเอ็นเอทีอาร์ มันเป็นบทสุดท้ายของทีมงานภาษาอังกฤษในการสอนบทเรียนสุดท้าย สิ้นสุดการสอนภาษาอังกฤษเป็นเวลากว่าสองปีที่เกาะพระทอง รวมทั้งการสอนที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมกระบี่และตามหมู่บ้านต่างๆ

เนื่องจากความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ที่มีอย่างมากมายในพื้นที่ชนบทของเมืองไทย เอ็นเอทีอาร์ได้นำ “structural approach” มาใช้ในโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น สร้างสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ในขณะที่เดียวกันเพื่อให้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันหลายระดับ ด้วยความที่มีเอกลักษณ์ของสื่อการสอนของเราและการเรียบเรียงเข้าไว้ด้วยกัน ในขณะที่เราพร้อมที่จะแบ่งปันมันกับองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกัน เรากำลังยุ่งอยู่กับการติดต่อองค์กรต่างๆ ที่ต้องการมีการสอนอบรมภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคเหนือของเมืองไทย ถึงโครงการบ้านพักโฮมสเตย์ต่างๆ ในภาคใต้

อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต — ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น

กลิ่นหมึกพิมพ์และกระดาษได้กระจายไปทั่วที่ทำงาน เมื่อหนังสือ อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต จำนวน 1500 ฉบับได้มาถึงในเดือนนี้ หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้านที่เอ็นเอทีอาร์ได้ทำงานด้วย ด้วยเรื่องราวและความเป็นจริงที่บอกเล่าโดยชาวบ้าน เอง ในเวลาที่วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกำลังซึมซับแนวความคิดทางตะวันตก หนังสือเล่มนี้จะได้นำเสนอวิถีชีวิตของพวกเขาที่ยังดำรงอยู่ทั้งอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดความภูมิใจในชุมชนของตนในหนังสือเล่มนี้ เรากำลังดำเนินการแจกจ่ายหนังสือให้แก่ชาวชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่



อันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ – พร้อมสำหรับการเปิดตัว

ในขณะที่คุณสามารถพบกับอันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ผ่านทางวิดีโอโปรโมชันได้แล้ว เรียนรู้ว่าทำไมเราจึงโดดเด่น และทำไมวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ของพื้นที่อันดามันตอนเหนือจึงมีความพิเศษแตกต่าง ชมวิดีโอจากเว็บไซต์ของเราที่ www.andamandiscoveries.com/movie.html ขอขอบคุณออกสติน โลเวลล์ ในการจัดทำวิดีโอครั้งนี้ให้เรา



เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดียิ่งสำหรับอันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ เบรด วอลเบิร์ต อาสาสมัครที่เราคิดถึงยิ่ง ได้เขียนบทความที่ดีเยี่ยมลงใน Phuket Magazine เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาที่มีเกี่ยวกับหมู่บ้านอันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ได้ออกอากาศทาง TITV ในรายการ “เส้นทางสายความคิด” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของเอ็นเอทีอาร์และอันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ตั้งแต่สิ้นปี ผู้ชมหลายคนได้รับแรงบันดาลใจและติดต่อเรามาเพื่อช่วยหรือเยี่ยมชมหมู่บ้าน



การประชุม Global Ecotourism Conference ซึ่งมีขึ้นเพื่อทบทวนและเฉลิมฉลองการทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งประเมินความท้าทายที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถึงแม้ว่ามันจะถูกจัดขึ้นไกลที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในปีนี้ อันดามันดิस्कัฟเวอรีส์ได้ร่วมในการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยสิ่งที่เราได้ดำเนินงานในพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่นำโดยชุมชน ผู้ก่อตั้ง โบดี การ์เรต์ต์ ได้นำเสนอเรื่อง จาก**การบรรเทาทุกข์สู่การอยู่ได้ด้วยตนเอง: การ**

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายหลังเหตุการณ์สึนามิ การบรรยายของเขาได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ในประสบการณ์ของเอ็นเอทีอาร์เป็นเวลากว่าสองปีครึ่ง รวมทั้งให้มุมมองที่น่าสนใจในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท้ายที่สุด เราอยากแบ่งปันความชื่นชมของเราที่มีต่อผู้มาเยือนเมื่อเร็วๆ นี้ เราได้ต้อนรับ มาร์ติน ชูลซ์ จากสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้อ่านเรื่องราวการทำงานของเราจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และได้รับแรงบันดาลใจที่จะใช้เวลาสองสามวันอาสาสมัครทำงานที่บ้านทะเลนอก จากประสบการณ์ที่เขาได้รับเขาได้กล่าวว่า “พวกคุณได้สร้างบางสิ่งในชีวิตความเป็นอยู่สำหรับผู้ที่น่ารักที่นี่ และในทางกลับกันพวกเขาก็ได้สร้างบางสิ่งให้กับพวกคุณ” และเรายังได้ต้อนรับ เทรซี่ ซูฟี่ จากสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ใช้เวลาอยู่ช่วยงานอาสาเป็นเวลาห้าวันที่บ้านทะเลนอก เทรซี่ได้ช่วยตกแต่งพื้นที่บริเวณโรงเรียนหลังใหม่ ทำให้ชาวชุมชนรู้สึกซาบซึ้งในการช่วยเหลือของหล่อน รวมทั้งได้ช่วยสอนในชั้นเรียนเช่นกัน



ทริปของเรายังเป็นที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวเช่นกัน ในเดือนนี้เราได้ต้อนรับ ครอบครัวเดนิคค์ ซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกา พวกเขาได้กล่าวว่า “การได้พักกับครอบครัวคนไทย รู้จักพวกเขา และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขา เป็นการประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ลูกๆ ของพวกเราได้ตกหลุมรักเมืองไทย และต้องขอขอบคุณเอ็นเอทีอาร์สำหรับการทำงานครั้งนี้ พวกเราจะกลับมาเยือนดินแดนที่งดงามแห่งนี้อย่างแน่นอน”

ศูนย์ข้อมูลกระบือ – รูปแบบแห่งความสำเร็จ



ฝรั่งที่ยังอยู่ที่นี้ในขณะที่เกือบทั้งหมดล้วนทำงานที่เอ็นเอทีอาร์ และด้วยการมาเยือนของฤดูกาลที่ไม่มีนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมาถึงซึ่งการปิดศูนย์ข้อมูลกระบือ ในช่วงเดือนสุดท้ายนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ทำงานออกมาสองชิ้นคือ แผ่นพับของศูนย์การจัดการป่าชายเลนบ้านทุ่งรัก และรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจในพื้นที่ การดำเนินการและการจัดการที่ศูนย์ฯ นี้ได้รับการจัดการอย่างดี และสามารถใช้เป็นแบบอย่างสำหรับงานที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่นี้หรือใกล้เคียง ในขณะที่เรากำลังเตรียมส่งมอบงานนี้ให้แก่

หน่วยงานที่สนใจสำหรับดำเนินการในปีหน้า

โครงการรักษักกล้วยไม้ที่ทุ่งนางคำ

กล้วยไม้เป็นสิ่งที่ใช้ตกแต่งสำหรับบ้านและร้านอาหารซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง และทำให้มันพบเห็นยากยิ่งขึ้นในป่าจากผลของการหากกล้วยไม้ป่า น้อย อดิตอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจากทุ่งนางคำ จึงได้เริ่มโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพันธุ์กล้วยไม้ไว้ โดยมีการขยายพันธุ์กล้วยไม้และเลี้ยงในเรือนเพาะชำจนโตพอที่จะนำกลับสู่ป่า กิจกรรมนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ให้พวกเขามีส่วนร่วมโดยตรงกับการอนุรักษ์ในท้องถิ่น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้มาเยือน และจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต



บ้านทะเลนอก – การอนุรักษ์ปะการังและป่าโกงกาง



เดือนนี้เราได้ร่วมกับ คิม โอเบอร์เมเยอร์ จากมูลนิธิ Reef Check องค์กรระหว่างชาติที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งอุทิศตัวเพื่อการอนุรักษ์แนวหินปะการังเขตร้อน คิมกำลังให้การอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนที่เกาะขาม ซึ่งรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำตื้นเพื่อความปลอดภัยของแขก และการอนุรักษ์แนวหินปะการังเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ถึงปะการังทั้งกับไกด์และนักท่องเที่ยว คิมจะนำเสนอการอบรมที่สำคัญครั้งนี้แก่ไกด์ที่บ้านทะเลนอก ซึ่งพวกเขากระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้จากคิมในการอบรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ป่าโกงกางเป็นแนวชายฝั่งที่เป็นกันชนของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ และบ้านทะเลนอกซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผลในการฟื้นฟูท้องถิ่น นอกเหนือจากนี้การปลูกป่าโกงกางที่โดนทำลายโดยสึนามิ ชาวบ้านก็กำลังดำเนินการตรวจสอบและดูความก้าวหน้าของการปลูกป่า เช่น การติดตามความหลากหลายและอัตราการเจริญเติบโต

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร

ด้วยคำพูดสุดท้าย “giddy up” เจสัน เทอร์ซีส ก็จากไปกับมอเตอร์ไซด์ตอนอาทิตย์กำลังลาจากของเดือนนี้ มุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปสร้างชื่อเสียงของเขาที่โรงเรียนจวางรัชดาภิเษก เจสันสร้างผลกระทบอย่างมากต่อเอ็นเอทีอาร์และคณะบุรีในระหว่างหกเดือนที่เขาอยู่ที่นี้ ในโปรแกรมภาษาอังกฤษ เขาได้ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ ในการสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่เขาได้ทำการสอนในหมู่บ้านทุ่งดาบ รวมทั้งการสอนมัคคุเทศก์จิวที่โรงเรียนคณะบุรีพิทยาคม นอกเหนือไปจากนี้เขายังได้ช่วยในงานกลุ่มหัตถกรรม เขาพร้อมเสมอสำหรับการผจญภัยที่ตื่นเต้น และที่นี้ค่อนข้างเงียบเหงาไปทันทีเมื่อเขาจากไป



ผู้ร่วมก่อตั้งเอ็นเอทีอาร์และโยคีผู้รู้แจ้ง ลูซี่ “ลูซี่ ลู” ดิกชัน-คล้าก ได้มาแะที่คณะบุรีอย่างเจาะจง จากบอสตันในเดือนนี้ ด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นของเธอ เธอมีส่วนร่วมในความวุ่นวายของออฟฟิศ ช่วยในการเขียนรายงานประจำปี และในระหว่าง 10 วันที่เธออยู่ที่นี้ เธอได้ใช้เวลาในการแวะเยี่ยมเพื่อนทั้งหลายตามหมู่บ้านต่างๆ เราารู้สึกเป็นพระคุณอย่างมากสำหรับลูซี่ในการมิตรภาพและงานหนักที่เธอได้มอบให้

ด้วยการอุทิศตัวให้แก่เอ็นเอทีอาร์ อีริค โรเจอร์ ได้เดินทางจาริกกลับมายังคณะบุรีในเดือนนี้ เพื่อช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงของเรา เครื่องซังกาแพที่คณะบุรีได้ตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้น เขากลับมาซึ่งบทบาทเดิมในโปรแกรมภาษาอังกฤษ และในฐานะเว็บมาสเตอร์ เอ็นเอทีอาร์เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุง (โดยยังคงมีอยู่ตลอดไปเพื่อแสดงถึงผลงานในสองปีที่ผ่านมา) และการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับเว็บไซต์ของอันดามันดิคส์แควอร์รี่ส์ รวมทั้งเขาซึ่งอยู่ในการช่วยเหลือจัดการงานที่ผ่านมาของทีมภาษาอังกฤษ เพื่อแบ่งปันงานเหล่านั้นกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ รวมทั้งนำมาใส่ไว้ในเว็บไซต์

